

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bình Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 14/11/2022, tại Hội trường UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025, chủ trì họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Ung Đình Hiền; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (Vắng đại diện lãnh đạo UBND xã: Bình Đông, Bình Hải).

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Võ Văn Đồng kết luận và chỉ đạo:

I. Phê bình các cơ quan Thường trực: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng huyện chưa thực hiện đúng tinh thần nội dung chỉ đạo UBND huyện về công tác chuẩn bị nội dung cuộc họp: Báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện.

II. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện thực hiện và kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện:

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, thụ hưởng 03 Chương trình mục tiêu đã chủ động, có nhiều nỗ lực, tích cực trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, đặc biệt là UBND xã Bình Châu đến nay đã thực hiện đạt được một số kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để phấn đấu về đích trong năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện vẫn

còn lúng túng, khó khăn và chậm so với kế hoạch đề ra; việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình còn vướng mắc; tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp.

III. Nhiệm vụ trong thời gian đến:

Để đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian tới kịp thời, hiệu quả; đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 (kể cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư), yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực Công văn số 11130/BTC-NSNN ngày 28/10/2022 của Bộ Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo UBND huyện (*qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Văn phòng huyện đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ và giải quyết.

2. Các cơ Thường trực tham mưu trực tiếp (*Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Văn phòng huyện*) theo chức năng nhiệm vụ bám sát kế hoạch tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Chương trình do đơn vị mình phụ trách; định kỳ 2 tuần/1 lần chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức họp trực báo.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) khẩn trương phối hợp với UBND các xã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND huyện đề nghị công nhận đối với các xã về đích nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, thời gian hoàn thành **trong tháng 12/2022**.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, hướng dẫn các địa phương đang thực hiện công tác lập quy hoạch của các xã để triển khai thực hiện; đối với công tác lập quy hoạch các xã trong khu Kinh tế Dung Quất tham mưu UBND huyện văn bản lấy ý kiến Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi để thực hiện hoàn thành công tác lập Quy hoạch chung của các xã, nhất là xã Bình Thuận để hoàn chỉnh hồ sơ về đích xã nông thôn mới trong năm 2022.

5. Đối với các cơ quan đơn vị thuộc huyện thường xuyên phối hợp với các địa phương để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn và tích cực hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện các Chương trình trên địa bàn huyện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; trường hợp vượt khả năng thì báo cáo UBND huyện xem xét.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tham mưu UBND huyện trình bổ sung Quy hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường DH01, DH02, DH03.

6. Đối với UBND các xã, chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các nội dung, công việc để kịp thời khởi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022. Đặc biệt là đối với các xã: Bình Dương, Bình Trị, Bình Trung khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để thẩm định, trình phê duyệt theo quy định;

UBND các xã chủ động rà soát, các hồ sơ thủ tục theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới theo quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo đạt Tiêu chí theo đúng quy định.

Đối với xã Bình Thuận còn nhiều nội dung công việc chưa hoàn thành, trong đó có công tác quy hoạch và tiêu chí về Văn hóa để phấn đấu về đích xã Nông thôn mới trong năm 2022; vì vậy, UBND xã Bình Thuận khẩn trương phối hợp với Phòng, ban chuyên môn của huyện để được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VP: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt